

Số: 518 /BC-UBND

Nam Đông, ngày 05 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI

Thực hiện Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa VI. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý và xin Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa VI với các nội dung cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Hương Phú kiến nghị: Đề nghị quan tâm tạo điều kiện cho địa phương, bổ sung quy hoạch một số vùng đất sản xuất đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng để quy hoạch xen ghép trong khu dân cư. Để người dân có đất làm nhà ở, hiện nay nhu cầu đất ở rất lớn.

Trả lời: Để đảm bảo cho việc bổ sung quy hoạch một số vùng đất sản xuất đủ điều kiện để quy hoạch xen ghép trong khu dân cư đúng quy định, UBND huyện đã ban hành Công văn 1175/UBND-KTHT ngày 16/9/2020 về việc xin chủ trương và hướng dẫn nhiệm vụ lập quy hoạch nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2030 gửi UBND tỉnh và các Sở có liên quan để xin ý kiến. Trong quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2030, UBND huyện hướng dẫn quy hoạch các điểm dân cư nông thôn đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân tất cả các xã, trong đó có xã Hương Phú. Đề nghị UBND xã chủ động quy hoạch chi tiết khu dân cư để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quy hoạch theo quy định.

2. Cử tri thị trấn Khe Tre kiến nghị

a) Tuyến đường A Lon hiện nay chưa có hệ thống điện chiếu sáng, chưa có công thoát nước vào mùa mưa nước không thoát được chảy tràn vào nhà dân. Vì vậy đề nghị huyện quan tâm đầu tư.

Trả lời: Trong những năm qua, việc đầu tư phát triển đô thị, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng được quan tâm. Tuy nhiên, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, trên địa bàn thị trấn Khe Tre vẫn còn nhiều tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng. Do nguồn vốn đầu tư hạn chế, UBND huyện tiếp tục rà soát, lập danh mục ưu tiên đầu tư hệ thống thoát nước ở các khu dân cư vùng thấp trũng, dễ ngập trước.

b) Kiến nghị: Khu vực hạ lưu công thoát nước của đường La sơn - Túy Loan đoạn qua tổ dân phố 4 (nhà ông Đoàn Lợi) không có mương dẫn dòng.

Trả lời: UBND huyện đã có Công văn số 316/UBND-KTHT ngày 24/4/2019 gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị xây dựng mương thoát nước tại hạ lưu công thoát tại Km18+550 để tránh nước chảy vào vườn, nhà ông

Đoàn Lợi; Công văn số 976/UBND-KTHT ngày 03/8/2020 tiếp tục gửi Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề nghị xử lý mương thoát nước tại hạ lưu công đường Hồ Chí Minh qua nhà ông Đoàn Lợi. Hiện nay Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang kiến nghị với cấp trên, khi có kết quả sẽ thông báo để hộ gia đình biết và phối hợp thực hiện.

c) Kiến nghị: Một số tuyến cống thoát nước nối từ đường La Sơn - Túy Loan đến đường Khe Tre (tổ dân phố 1) bị đất đá vùi lấp nên khi trời mưa nước tràn vào nhà, vườn của dân gây ảnh hưởng. Đề nghị huyện kiến nghị với các ngành để khắc phục.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND thị trấn Khe Tre kiểm tra thực tế. Đề nghị Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh khắc phục các vị trí đất đá từ đường Hồ Chí Minh làm vùi lấp đường, cống rãnh. Đồng thời đã khảo sát đưa vào kế hoạch trung hạn đầu tư hệ thống thoát nước ở tổ dân phố 1 gồm 2 tuyến thoát nước chính là tuyến từ ngã ba đường Khe Tre - Võ Hạp thoát ra khe Le No và tuyến từ ngã ba đường Khe Tre - Tô Vĩnh Diện thoát ra hướng khe Le No. Khi có nguồn vốn, UBND huyện sẽ triển khai dự án, đảm bảo thoát nước tốt cho khu vực này.

3. Cử tri xã Thượng Nhật

a) Kiến nghị: UBND huyện quan tâm đầu tư mở các tuyến đường sản xuất cho nhân dân từ ngã ba nhà bà Gái đi vào vành đai quanh hồ Ta Rình với chiều dài 3km; mở đường đi vào khu nghĩa trang nhân dân thôn với chiều dài 1km; sửa chữa, nâng cấp đường bị hư hỏng tại các trục đường trong thôn nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; quan tâm làm kè chống sạt lở dọc bờ sông từ cầu Trần Đức Lương lên tới vịnh A Xên với chiều dài 1,5km; tiếp tục mở đường đi vào sản xuất Cha Lai giai đoạn 4 với chiều dài 6km.

Trả lời: Các nội dung kiến nghị trên, UBND xã Thượng Nhật đã rà soát đề xuất, UBND huyện đã đưa vào đầu tư trung hạn 2021-2025 và sẽ được đầu tư khi có nguồn vốn. Đề nghị UBND xã Thượng Nhật tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (Xi măng Đồng Lâm đồng hành nông thôn mới...), huy động nhân dân đóng góp nhân công để nâng cấp mặt đường các tuyến đường liên thôn, đường ngõ xóm, đường vào nghĩa trang nhân dân.

b) Kiến nghị: UBND huyện tạo điều kiện, cho phép các hộ có nhu cầu làm nhà ở trên các trục đường liên thôn.

Trả lời: UBND huyện có Công văn 1175/UBND-KTHT ngày 16/9/2020 về việc xin chủ trương và hướng dẫn nhiệm vụ lập quy hoạch nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2030 gửi UBND tỉnh và các Sở có liên quan để xin ý kiến nhằm điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2030. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Thượng Nhật khảo sát các vị trí đất phù hợp, lấy ý kiến nhân dân để đưa vào quy hoạch các điểm dân cư nông thôn đáp ứng nhu cầu đất ở của nhân dân.

4. Cử tri xã Hương Xuân phản ánh: Một số tuyến đường nhựa liên xã bị hư hỏng phân mặt đường như (thôn 9 từ Huyện đội vào thôn 10; thôn 11 ngã ba ông Bích, ngã ba Thượng Lộ; từ nhà ông Diên đi Hương Sơn,...)

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo bảo dưỡng thường xuyên một số vị trí của các tuyến đường này đảm bảo đi lại của nhân dân. Riêng tuyến đường từ nhà ông Điền đi Hương Sơn đã được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và triển khai nâng cấp khi có nguồn vốn.

5. Cử tri xã Hương Hữu kiến nghị: Huyện quan tâm đầu tư xây dựng nói thêm hệ thống thoát nước từ ngã tư tuyến đường 14B đi ngang qua vườn nhà Ông Phạm Thanh Ngôn với chiều dài khoảng 250m.

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Hương Hữu kiểm tra, đề xuất. Tuy nhiên, tuyến thoát nước này chưa được quy hoạch trong đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Hương Hữu. UBND huyện đề nghị UBND xã Hương Hữu rà soát bổ sung vào đồ án quy hoạch, đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn thuộc nguồn vốn xây dựng nông thôn mới để thực hiện.

6. Cử tri tổ dân phố 2, thị trấn Khe Tre kiến nghị: Chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng. Vì vậy, sau khi Liên đoàn Lao động huyện chuyển về cơ sở mới, cử tri tổ dân phố 2 kiến nghị huyện bố trí địa điểm này để làm nhà sinh hoạt cộng đồng cho tổ dân phố.

Trả lời: Hiện nay, Liên đoàn Lao động huyện đã chuyển địa điểm làm việc về trụ sở mới, trụ sở cũ hiện không sử dụng. Tuy nhiên, trong kế hoạch đầu tư công các dự án khởi công mới năm 2021, được ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư công trình chỉnh trang vỉa hè, cây xanh trung tâm huyện, trong đó có hạng mục chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Thệ Lịch, phạm vi mở rộng theo thiết kế phải giải phóng mặt bằng khu đất trụ sở Liên đoàn Lao động cũ. Vì vậy, không thể bố trí địa điểm này để làm nhà sinh hoạt cộng đồng cho Tổ dân phố 2.

7. Cử tri xã Hương Sơn kiến nghị: Đề nghị các cấp, các ngành huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhà họp dân thôn A2 đến nay đã qua bốn năm từ khi sáp nhập thôn và sắp hết nhiệm kỳ của HĐND vẫn chưa có nhà họp phải sinh hoạt tạm ở nhà dân.

Trả lời: Vừa qua, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với UBND xã Hương Sơn để thống nhất về đầu tư xây dựng nhà họp dân thôn A2, tại cuộc họp các bên đã thống nhất về phân đóng góp của người dân (bao gồm: Xà gồ gỗ theo kích thước thiết kế, phần đất san nền, 75 hộ dân hỗ trợ 2 ngày công/01 hộ). Đến nay, UBND xã đã có Tờ trình đề nghị chủ trương xây dựng nhà họp dân thôn A2; tuy nhiên, quy mô đầu tư của nhà họp thôn theo thiết kế mà UBND xã trình với diện tích 164m² là quá lớn (đơn cử nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố 3 thị trấn Khe Tre được xây dựng từ năm 2018 với quy mô diện tích 81m², tổng số hộ dân tại đây là 98 hộ). Vì vậy, yêu cầu UBND xã Hương Sơn nghiên cứu, rà soát lại nhu cầu để điều chỉnh quy mô nhà sinh hoạt cộng đồng cấp thôn cho phù hợp với tình hình địa phương, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm kinh phí đầu tư.

8. Cử tri thôn 5, xã Thượng Long kiến nghị:

a) Huyện sớm bố trí vốn xây dựng kè chống sạt lở đoạn khe A Mun giáp với suối A Rong.

Trả lời: Qua kiểm tra thực tế, khu vực bờ suối khe A Mun giáp với suối A Rong trong đợt bão, lũ vừa qua có sạt lở nhưng không lớn. Đề nghị UBND xã Thượng Long đưa vào danh mục đề nghị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra hàng năm gửi UBND huyện để xem xét đề xuất UBND tỉnh bố trí từ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra của tỉnh để thực hiện.

b) Kiến nghị huyện quy hoạch chi tiết, có chủ trương cho thuê hoặc đấu thầu khu đất nhà văn hóa xã Thượng Long để xây dựng thiết chế văn hóa 5 xã vùng trên.

Trả lời: Khu đất theo kiến nghị của cử tri thuộc vị trí xây dựng nhà văn hóa xã trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Thượng Long; công trình Nhà văn hóa xã Thượng Long được triển khai đầu tư xây dựng theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đề nghị UBND xã tổ chức quản lý, sử dụng đúng mục đích; hàng năm có kế hoạch cụ thể để xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao. Hiện nay, không có quy định về cho thuê hoặc đấu thầu khu đất nhà văn hóa cho tổ chức, cá nhân thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa.

9. Cử tri xã Thượng Quảng kiến nghị:

a) Huyện ưu tiên bố trí vốn xây dựng đường sản xuất từ thôn 3 lên hang dơi theo suối A ka (A kỳ).

Trả lời: Tuyến đường nói trên đã được UBND xã Thượng Quảng đăng ký kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (với tên công trình đăng ký là Đường sản xuất thôn 3 từ nhà ông Ben đến khe Ma Lăm, xã Thượng Quảng), hiện đang làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch năm 2021, đến khi tỉnh bố trí nguồn vốn thì huyện sẽ triển khai đầu tư.

b) Hỗ trợ kinh phí đầu tư điện chiếu sáng tuyến đường trục thôn 5.

Trả lời: Hiện nay, huyện đã đầu tư hầu hết các tuyến điện chiếu sáng ở trung tâm các xã; đối với các tuyến điện chiếu sáng các đường trục thôn, xóm đề nghị UBND xã huy động nguồn lực từ nhân dân và các nguồn lực xã hội hóa khác để thực hiện theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (xã Thượng Quảng và các xã khác trên địa bàn huyện đã thực hiện một số tuyến điện chiếu sáng theo hình thức này). Huyện không có nguồn lực để hỗ trợ đầu tư các hệ thống điện chiếu sáng nói trên.

10. Cử tri xã Thượng Nhật kiến nghị: *Tình hình nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn hiện nay rất khó khăn, đặc biệt vào mùa nắng hạn kéo dài. Trong lúc chờ đầu tư nước máy 5 xã vùng trên. Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí cho đào giếng công cộng tập trung để có nước cho nhân dân sinh hoạt.*

Trả lời: Vừa qua, Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế đã phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai hệ thống cấp nước di động (bao gồm: hệ thống máy bơm, bể lọc, đường ống đến các hộ dân...) trên địa bàn xã Thượng Nhật; đến thời điểm 20/10/2020 đã lắp đặt và vận hành cấp nước cho khoảng 260 hộ dân, dự kiến sẽ hoàn thành cấp nước sạch cho toàn bộ các hộ dân trên địa bàn

xã Thượng Nhật trong thời gian sớm nhất. Do đó, UBND huyện nhận thấy không cần thiết đầu tư thêm hệ thống giếng công cộng tập trung.

11. Cử tri thôn Ka Tư, xã Hương Phú kiến nghị: Huyện quan tâm làm việc với công ty quản lý thủy lợi thôn Ka Tư sớm nâng cấp hệ thống kênh mương chính để phát huy hiệu quả của hồ thủy lợi Ka Tư, hiện nay hệ thống kênh này cao so với mặt nước hồ, về mùa khô không lấy đủ nước để tưới ảnh hưởng đến sản xuất của bà con.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh và UBND xã Hương Phú tổ chức kiểm tra hiện trường, qua kiểm tra xác minh, hiện nay kênh mương vẫn còn sử dụng được. Tuy nhiên, đáy kênh có cao hơn so với công lấy nước nên về mùa khô thường khó khăn cho việc lấy nước tưới. Trước mắt Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh sẽ thực hiện việc điều tiết nước, sử dụng máy bơm để bơm nước phục vụ sản xuất cho người dân khi thiếu nước. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu đề xuất bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh trong thời gian đến.

12. Cử tri xã Hương Lộc kiến nghị: Huyện quan tâm nghiên cứu giống mía mới có năng suất và chất lượng cao hơn để nhân dân trồng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

Trả lời: Nhận thấy đề nghị của cử tri xã Hương Lộc là hoàn toàn chính đáng. UBND huyện có Công văn số 1083/UBND-NNPTNT ngày 21/8/2020 giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện nghiên cứu, tuyển chọn và tổ chức khảo nghiệm một số giống mía mới có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai trên địa bàn huyện trong năm 2021 để phục vụ sản xuất.

13. Cử tri thôn A Tin, xã Thượng Nhật kiến nghị: Sửa chữa lại hệ thống đường ống dẫn nước tưới cho đồng ruộng A Xên, hiện nay bị hư hỏng và xuống cấp nên không đảm bảo nước phục vụ cho đồng ruộng.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với Trạm Thủy nông và kiểm tra hiện trường công trình, qua kiểm tra trên hệ thống đường ống đập thủy lợi Ma Gôn để tưới nước cho đồng ruộng A Xên có một số điểm bị rò rỉ ở các điểm khớp nối giữa hai ống nhựa, hiện nay Trạm Thủy nông đã tiến hành khắc phục.

14. Cử tri thôn 5, thôn 6, thôn 7, xã Thượng Long kiến nghị: Huyện sớm làm việc với Tập đoàn Trường Thịnh về việc khắc phục đá văng trong ruộng lúa nước và làm lại đập thủy lợi trước khi kết thúc khai thác đá.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh và UBND xã Thượng Long về nội dung cử tri kiến nghị, qua kiểm tra, xác minh thực tế tại hiện trường nội dung kiến nghị của cử tri là đúng. Tại buổi làm việc, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh đã cam kết thực hiện các nội dung sau: Sẽ khắc phục đá văng vào ruộng lúa và khơi thông dòng chảy theo hiện trạng ban đầu khi kết thúc việc khai thác đá; tiếp tục chi trả hỗ trợ tiền trên các diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng do khai thác đá của các hộ dân năm 2020 như thỏa thuận đã cam kết.

15. Cử tri xã Thượng Lộ kiến nghị:

- Năm 2012, có chủ trương của Nhà nước về giao đất, giao rừng cho cộng đồng, nhóm hộ quản lý. Tuy nhiên, việc giao đất, giao rừng này bị trùng lặp với diện tích đất trồng cao su năm 2006 - 2007 và đất sản xuất của người dân tại các khu vực như Tổ chim của thôn Cha Mãng, khu vực khe dâu của thôn Dối. Kính đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với xã kiểm tra, tách bóc diện tích tại khu vực trên để người dân yên tâm sản xuất.

- Hiện nay trên địa bàn xã Thượng Lộ có một số hộ gia đình đã được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế khi đối chiếu thì một số hộ bị cấp chồng, lấn giấy trên cùng một diện tích; một số hộ được cấp giấy không đúng vị trí đang canh tác hoặc không xác định được vị trí thực tế trên thực địa. Kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan xem xét, phối hợp với UBND xã để giải quyết.

Trả lời: Qua rà soát dữ liệu nhận thấy việc đo đạc, xây dựng bản đồ trước đây được thực hiện nhiều chương trình, dự án khác nhau và sử dụng hệ tọa độ không đồng nhất nên không thể chồng ghép để kiểm tra, rà soát lại mà phải đi kiểm tra tại thực tế mới có thể xác định cụ thể. Tuy nhiên, thời gian qua do tình hình dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, thời tiết mưa lũ phức tạp, đồng thời phải thực hiện kế hoạch rà soát đất có nguồn gốc từ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông và Vườn Quốc gia Bạch Mã nên chưa triển khai đi hiện trường để kiểm tra, xác minh.

Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND xã Thượng Lộ chủ động xây dựng kế hoạch lồng ghép với việc thực hiện Kết luận 270 để khi thời tiết thuận lợi phối hợp với các ngành, các hộ gia đình tiến hành xác minh cụ thể tại thực địa.

16. Cử tri xã Thượng Nhật kiến nghị: Khi Thủy điện Thượng Nhật xả nước có mùi hôi thối làm ô nhiễm môi trường và sức khỏe người dân ở phía dưới đập. Đề nghị UBND huyện làm việc với công ty Thủy điện Thượng Nhật để có biện pháp xử lý.

Trả lời: UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đề xuất xử lý. Qua đó, ngày 05/8/2020 Phòng Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 117/TNMT-MT gửi Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh về việc đề nghị quan trắc môi trường tại Thủy điện Thượng Nhật. Ngày 06/8/2020, Chi cục Bảo vệ môi trường đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước mặt hồ Thủy điện Thượng Nhật. Kết quả quan trắc cho thấy các thông số nước mặt tại lòng hồ Thủy điện nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên khu vực lòng hồ Thủy điện Thượng Nhật vẫn còn một lượng sinh khối (cây, cành cây,...). Ngày 07/8/2020, Chi cục Bảo vệ môi trường đã có Công văn số 262/BVMT yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện miền Trung Việt Nam thực hiện vệ sinh, thu dọn triệt để sinh khối lòng hồ Thủy điện Thượng Nhật hoàn thành trước 15/9/2020. Qua kiểm tra nhận thấy đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện các nội dung tại Công văn số 262/BVMT của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh. Vấn đề này, UBND huyện tiếp tục kiến nghị các Sở ngành chức năng kiểm tra, xử lý theo đúng quy định.

17. Cử tri xã Hương Phú kiến nghị: Hiện nay việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân gặp khó khăn do vướng diện tích ngập lụt và bán ngập của lòng hồ Tả Trạch, một số hộ khi đã được cấp đổi thì phần lớn diện tích nằm trong vùng ngập lụt và bán ngập nên khó khăn trong việc giao dịch và ảnh hưởng quyền lợi của người dân khi diện tích này chưa được hỗ trợ đền bù kính đề nghị huyện quan tâm giải quyết.

Căn cứ khoản 2, Điều 11, Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định: “Trường hợp thửa đất hoặc một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình đã được công bố, cắm mốc thì ghi “Thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình... (ghi tên của công trình có hành lang bảo vệ)”; hoặc ghi “Thửa đất có... m² đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình...” đối với trường hợp một phần thửa đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình.” Do đó, khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân phải thể hiện thông tin diện tích đất thuộc phần bán ngập lòng hồ Tả Trạch ở phần Ghi chú theo quy định nêu trên.

- Về đền bù, hỗ trợ: Một số diện tích đất của người dân ở xã Hương Phú và Hương Sơn thuộc diện vùng ngập lòng hồ Tả Trạch chưa được đền bù, hỗ trợ, UBND huyện đã có kiến nghị với Tỉnh, tuy nhiên, kinh phí đền bù, hỗ trợ đến nay đã hết. Riêng phần diện tích thuộc vùng bán ngập hiện nay người dân vẫn đang sử dụng nên không được đền bù, hỗ trợ.

Thời gian đến, UBND huyện tiếp tục có văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh về việc đền bù, hỗ trợ đối với phần diện tích ngập chưa được đền bù hỗ trợ và diện tích vùng bán ngập lòng hồ Tả Trạch.

18. Cử tri Trần Thị Xuân ở thôn Cha mặng xã Thượng Lộ kiến nghị: năm 2018-2019, Điện lực Nam Đông có nâng cấp trụ điện và đường dây lưới điện tại thôn. Tuy nhiên trụ điện dựng ngay trước mặt nhà hiện đang xây dựng. Vì vậy gia đình yêu cầu Điện lực Nam Đông di dời trụ điện hiện tại đến điểm mới khoảng 2m để không ảnh hưởng đến cảnh quan, nhà ở nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Kính đề nghị huyện và Điện lực Nam Đông xem xét, giải quyết.

Trả lời: Sau khi nhận được ý kiến kiến nghị của cử tri, Điện lực Nam Đông tiến hành khảo sát tại hiện trường để lập phương án di dời và đã thực hiện di dời vào ngày 20/7/2020.

19. Cử tri xã Thượng Nhật kiến nghị: Điện lực Nam Đông nghiên cứu lập đặt trụ điện xương cá từ nhà bà Trần Thị Bông về tời nhà bà Hồ Thị Lai với chiều dài 800m; từ ngã tư ông nhà ông Hồ Văn Thọ lên tới trạm Y tế xã với chiều dài 2km.

Trả lời: Điện lực Nam Đông tiến hành khảo sát thực tế tại hiện trường và đã lập danh mục đăng ký vào kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021.

20. Cử tri xã Hương Xuân phản ánh: Đoạn dây điện từ hộ ông Mai Văn Phúc đến hộ ông Nguyễn Văn Giàu nằm thấp, kiến nghị tăng cường thêm trụ điện để nâng cao đường dây điện, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Trả lời: Đường dây trung thế từ hộ ông Mai Văn Phúc đến hộ ông Nguyễn Văn Giàu được xây dựng, đưa vào vận hành từ năm 2000 và đảm bảo các điều kiện về an toàn. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc cải tạo nhà ở của cử tri khu vực này, Điện lực Nam Đông đã lập danh mục đăng ký vào kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021.

21. Cử tri xã Hương Hữu kiến nghị: Điện lực Nam Đông kéo dây điện từ nhà ông Huỳnh Văn Bôi đến nhà ông Phạm Văn Thương thôn 1.

Trả lời: Sau khi nhận được ý kiến kiến nghị của cử tri, Điện lực Nam Đông tiến hành khảo sát thực tế tại hiện trường và đã lập danh mục đăng ký vào kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo yêu cầu Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 02/7/2020 của HĐND huyện, UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các ban, ngành liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu VT. *lsp*



Trần Quốc Phụng